



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี และการส่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ให้ถือว่าประกาศนี้เป็นการเรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยให้ผู้ได้รับการเลือกสรร ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเขาย่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการ

๓. ผู้ได้รับการเลือกสรร จะไม่ได้รับการส่งจ้างเป็นพนักงานราชการ เมื่อผู้นั้นมีกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๓.๑ ขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการ

๓.๒ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามกำหนด เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรหากบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกครั้งก็ได้

๓.๓ ไม่อาจรับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามวันที่กำหนดได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร หากบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกครั้งก็ได้

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะไม่พิจารณาส่งจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายรัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

รายละเอียดตำแหน่งที่ส่งจ้างเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

ตำแหน่งครูผู้สอน

วิชาเอก	ลำดับที่ได้รับ การจ้าง	สถานศึกษา	หมายเหตุ
ไม่ผล	๑	โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
(แนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

วิชาเอก ไม้ผล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๑	นายประเสริฐ ชูดำ	ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ